

SỐ TƯ PHÁP T. TUYÊN QUANG

*
Ngày 04-07-2017 Số 01-CT/TU

CÔNG VĂN ĐẾN số: 2814

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 6 năm 2017

CHỈ THỊ**Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy,
công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang**

Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ và đã đạt được những kết quả tích cực, kiềm chế gia tăng một số loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh triệt phá; một bộ phận nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên chưa nhận thức rõ tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý cai nghiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc phát huy sức mạnh toàn xã hội trong công tác phòng, chống, cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy còn hạn chế; số người nghiện ngoài xã hội có chiều hướng gia tăng; công tác tuyên truyền, vận động gia đình và bản thân người nghiện ma túy tự nguyện khai báo, đăng ký các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức.

Để chủ động khắc phục những khó khăn, tồn tại, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và làm tốt công tác cai nghiện, quản lý cai nghiện ma túy, tiến tới ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Xác định rõ công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 17/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và các văn bản liên quan của Trung ương và địa phương tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân ở cơ sở..., tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tệ nạn ma túy và tác hại của ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở và bản thân, gia đình người nghiện trong việc phát hiện, quản lý, giúp đỡ, động viên người nghiện ma túy tự giác, tự nguyện đăng ký tham gia các hình thức cai nghiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

3- Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy; xác định tình trạng nghiện ma túy, áp dụng triệt để các biện pháp, hình thức cai nghiện ma túy đối với những người có đủ điều kiện. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone, quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và người nghiện ma túy ở địa phương khác tạm trú trên địa bàn của từng xã, phường, thị trấn... Trên cơ sở đó, có các giải pháp cụ thể, phù hợp trong công tác cai nghiện đối

với từng đối tượng. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất hướng thần, thuốc gây nghiện trên địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng các tiền chất, thuốc gây nghiện, chất ma túy, chất hướng thần hợp pháp vào hoạt động phạm tội về ma túy và tệ nạn ma túy. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở điều trị Methadone đảm bảo đúng quy định, không để tình trạng thất thoát Methadone ra ngoài gây hậu quả xấu. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

4- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố lành mạnh, không có tệ nạn ma túy. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

5- Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo lực lượng công an các cấp, nhất là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, quản lý cư trú, lưu trú; tăng cường công tác quản lý về an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh: Quán bar, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ..., không để đối tượng lợi dụng các cơ sở, dịch vụ này để mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn và đối tượng có nguy cơ cao về tệ nạn ma túy. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, kết hợp đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

6- Các ban cán sự đảng, cấp ủy trong các cơ quan tư pháp của tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy; kiên quyết xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tiến hành lựa chọn những vụ án điển hình về ma túy đưa ra xét xử lưu động, công khai tại nơi xảy ra các vụ án để tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa chung.

7- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020. Thực hiện Đề án chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang; tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ điều trị, cai nghiện ma túy của Cơ sở ngay sau khi được chuyển đổi; lựa chọn ngành, nghề phù hợp để tăng cường công tác đào tạo nghề và việc làm tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. Khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy hiện nay.

8- Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để xảy ra tệ nạn ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, để phát sinh nhiều người nghiện mới trên địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm có liên quan đến công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy theo quy định.

9- Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ Đảng./.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (B/c)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên;
- Các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng;
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh;
- Chánh, Phó chánh Văn phòng Tỉnh uỷ
- Chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Hồng Thắng